
 

 

รายงานการประชุม 
คณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 

(Thai - EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้มาประชุม 
1. นายปรมินทร์ วงศส์ุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองประธาน

คณะท างาน 
2. นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
คณะท างาน 

3. นายสุกัลป์  สิริจนัทรดิลก นิติกรช านาญการ  กรมศุลกากร คณะท างาน 
4. นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

กรมการค้าต่างประเทศ 
 

5. นายณรงค์ชัย ชลภาพ หัวหน้าส่วนนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

คณะท างาน 

6. นายมนตรี นุชอนงค์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
(แทน) ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

คณะท างาน 

7. นายศิรเทพ สุจรรยา เจ้าพนักงานกรมป่าไม้ช านาญงาน 
(แทน) ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่า 
และควบคุมไฟป่า  กรมป่าไม้ 

คณะท างาน 

8. นางสาวอรุณี  ภู่สุดแสวง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
(แทน) ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
และพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้ 

คณะท างาน 

9. นายวิจารณ์  เสนากุล นิติกรช านาญการ  
(แทน) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 

คณะท างาน 

10. นายมนตรี โยธารักษ์ ผู้แทนสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด คณะท างาน 
11. นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ คณะท างาน 
12. นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้จัดการสถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คณะท างาน 

13. นายวิโรจน์ คณะพงษา (แทน) เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด  
ไม้บาง และวัสดุแผ่น 

คณะท างาน 

14. นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) 

คณะท างาน 

15. นางกันตินันท์  ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน และ 
เลขานุการ 

16. นางอุทารัตน์  ศุขสุเมฆ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้  
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

คณะท างานและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
/ผู้ไม่มาประชุม 
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ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ/ราชการ 
1. ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
คณะท างาน 

2. ผู้แทนส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ คณะท างาน 
6. ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คณะท างาน 
7. ผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก คณะท างาน 
8. ผู้แทนเครือข่ายป่าครอบครัวเมืองลีง จ.สุรินทร์ คณะท างาน 
9. ผู้แทนเครือข่ายธนาคารต้นไม้ คณะท างาน 
10. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ  คณะท างาน 
11. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  คณะท างาน 
12. ผู้แทนสมาคมโรงเลื่อยจักร  คณะท างาน 
13. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย  คณะท างาน 
14. ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะท างาน 
 
เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสมฤดี นโิครวัฒนยิ่งยง EU-FLEGT Facilitator for Thailand, European Forest Institute (EFI) 
2. Ms. Erica Pohnan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
3. นายสมพร คงธนกฤตกร SMEs Facilitator, European Forest Institute (EFI) 
4. นายการุณ ไกรระวี กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้ 
5. นางปิยะทิพย์  เอ๋ียวพาณิชย์ ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไม้ 
6. นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว 
7. นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
8. นางสาวศศินา เถียรพรมราช สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
9. นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้  ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
10. นายบุญสุธีย์ จีระวงศ์พานิช นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
11. นายประทีป ลิสกุลรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
๑๒. นายเมทนี สีมันตร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
๑๓. นายสุวิทย์  ทองหอม เครือข่ายเกษตรการชาวสวนยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้ 
๑๔. นางสาวสินีนาฏ  พิมพ์โพธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
๑๕. นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการด้านกฎหมายภายในประเทศ  
๑๖. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการ 

ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
๑๗. นางสาวสุจิตรา อินทุประภา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
๑๘. นางสาวอภิญญา บุนนาค เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป 

ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
  /๑๖. นางสาวปานจิต 
 

/ระเบียบวาระที่ 2... /ระเบียบวาระที่ 1… 
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๑๙. นางสาวอรณี อ าพร เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
๒๐. นางสาวญาราภรณ์ ชาญช านิ เจ้าหน้าที่ประสานงานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
๒๑. นางสาวชาลิสา เตชะวรวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 

ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๖ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากอธิบดี กรมป่าไม้ติด
ภารกิจ จึงมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลง การเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันนี้ และได้กล่าวถึงการ
เร่งผลักดันการด าเนินการ FLEGT VPA ให้ประสบความส าเร็จ หลังมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมา ๕ ปี โดย
คณะท างานฯ จะต้องมีการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ในประเด็นส าคัญที่น าเข้าหารือในการประชุม และควรมีการ
ก าหนดขอบเขตระยะเวลาและด าเนินงาน ตามกรอบแผนดังกล่าว เพ่ือให้มีความก้าวหน้าและเร่งสู่ความส าเร็จใน
การน า FLEGT VPA มาปฏิบัติใช้ต่อไป และประธานกล่าวขอบคุณคณะท างานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้
ความส าคัญกับ FLEGT VPA 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ประเด็น
สืบเนื่อง (เอกสารแนบ ๒.๑) 

- นายมนตรี นุชอนงค์ แทนผู้อ านวยการส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ มีข้อแก้ไขในหน้าที่ ๑ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้มีการปรับแก้เนื่องจากมาแทนผู้อ านวยการส านักการอนุญาต 

- นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
สอบถามถึงผลความก้าวหน้าของสิ่งที่ต้องการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และนางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้
รายงาน ดังนี้ 
๑. การเชื่อมระบบฐานข้อมูล E-Tree เมื่อวันที่ 3  กันยายน 2562 สมาคมธุรกิจ ไม้ยางพารา

ไทยและสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ได้หารือกับกรมป่าไม้ เกี่ยวกับการเชื่อมโยง ระบบ
ฐานข้อมูลของสมาคมฯ และสหกรณ์สวนป่า กับระบบ e-Tree ของกรมป่าไม้  ซึ่งขณะนี้ กรม
ป่าไม้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรับรองไม้ ภายใต้ระบบ RFD Single Window  โดยผลการ
หารือเบื้องต้น จะเปิดช่องทางให้ฐานข้อมูลของสมาคมฯ และสหกรณ์สวนป่าฯ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบรับรองไม้ได้ 

๒. ส านักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO) ได้เผยแพร่ร่างเอกสารการควบคุม การน า
เคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน (SCC on Private Land) ให้คณะท างานฯ พิจารณา ทั้งนี้ ยังไม่มี
การแจ้งข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารดังกล่าว 

/3. TEFSO ได.้.. 
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๓. TEFSO ได้มีการปรับแก้รายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง การท า DDS 
ตามข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๔ และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วม ประชุม
เรียบร้อยแล้ว 

มติ รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ส านักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที 
(TEFSO) จะด าเนินการปรับแก้ตามที่คณะท างานแจ้ง ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้บนที่ดินรัฐ โดย ศูนย์วน
ศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (รีคอฟ) (เอกสารแนบ ๓.๑) 

นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้แทนจากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (รีคอฟ) ได้น าเสนอผล
สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินรัฐ (SCC on Public Land) ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งจะเน้นในที่ดินประเภทคณะอนุกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ดินจาก ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก) และที่ดินจากป่าชุมชน รวมถึงน าเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาระบบควบคุม
ห่วงโซ่อุปทานไม้บนพ้ืนที่รัฐ ณ พ้ืนที่ อ.สันติสุข จ.น่าน และ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ หลังจากมีการลงพ้ืนที่
ส ารวจ  โดยพบ ปัญหาหลากหลายประเด็น และน าเข้าหารือกับคณะท างานกลุ่มย่อย อาทิ การลดความยุ่งยากใน
การ ยืนยันที่ดิน สปก. ก่อนลงทะเบียนสวนป่า  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐที่เก่ียวข้อง การพัฒนา ระบบการ
ควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยทางรีคอฟจะรวบรวมข้อเสนอ ดังกล่าวเพ่ือหารือใน
การประชุมเชิงนโยบายที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต่อไป  

 
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าร่างเอกสาร ให้ข้อคิดเห็นว่าการศึกษาหรือหารือควร  
ครอบคลุมพ้ืนที่รัฐทั้งหมด โดยอ้างถึงผู้ประกอบการทั้ง O๑ ผู้ประกอบการบน พ้ืนที่รัฐ (ป่าสงวนแห่งชาติ) และ O๒ 
ผู้ประกอบการบนพื้นท่ีรัฐ (นอกเหนือจากป่าสงวน แห่งชาติ และป่าอนุรักษ์) 

นางกันตินันต์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ให้ข้อเสนอแนะ ว่าควรเน้น
พ้ืนที่ที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐแล้ว เนื่องจากแนวทางในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อ่ืนๆ ยังคงอยู่ใน ขั้นตอนการขอ
อนุญาตในการใช้พื้นที่ดิน  

นางอุทารัตน์ ศุขสุเมฆ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กล่าวว่า ในประเด็นของป่าชุมชนนั้น กรม
ป่าไม้ได้มีการพัฒนา C&I ซึ่งจะมีการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการเชื่อมโยงกับ มาตรฐานของ
มอก. ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
๔.๑  รับรองเอกสารการควบคุมการน าเข้าไม้ (Import Control) โดย นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาใน
การจัดท าร่างเอกสารและสมาคมธุรกิจไม้ 

นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าร่างเอกสาร ได้น าเสนอร่างเอกสารการควบคุมการ น าเข้าไม้
ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขหลังจากการประชุมหารือกับสถาบันป่าไม้ยุโรปเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา (เอกสารแนบ ๔.๑.๓) 
 
 

/ข้อคิดเห็นจาก... 
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
๑. ขอบเขตผลิตภัณฑ์ (Product Scope: PS) 

นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ประธานสมาคมธุรกิจไม้ ให้ข้อคิดเห็นว่า อาจต้องมีการ พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขเก่ียวกับรายการในภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ โดยต้องค านึงถึงสถานการณ์ กฎระเบียบ ที่ใช้ควบคุมใน
ปัจจุบัน รวมทั้งความเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาการร่าง ภาคผนวกดังกล่าว ฝ่ายไทยยังมิได้เห็น
ภาพที่ชัดเจนตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้อง หารือเรื่องนี้อีกครั้ง ทั้งนี้ นางกันตินันท์ ผิวสอาด 
ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ให้ความคิดเห็น ที่สอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าว และนางปิยะทิพย์ เอ๋ียว
พานิช ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไม้ แจ้งว่าสมาคม ธุรกิจไม้ยินดีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
อธิบายเกี่ยวกับขอบเขตผลิตภัณฑ์ 
๒. การส าแดง DDS 

นางกันตินันท์ ผิวสอาด ให้ข้อคิดเห็นว่าไม่สมควรใส่รายละเอียดในข้อ ๖ เนื่องจาก มีรายละเอียดมาก
เกินไป 

นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการ เสนอให้ใส่วงเล็บปีกกาและใส่ตัวเอียงไว้ เช่น [พนักงาน
ศุลกากร] เพ่ือให้ทางคู่เจรจาทราบว่ายังอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือหารือ ทั้งนี้ ในประเด็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Due 
Diligence ในรูปแบบก่อนการน าเข้านั้นเนื่องจากยังเป็นประเด็นอ่อนไหว และยังหาข้อสรุปไม่ได้ จึงเสนอให้ใส่ปีก
กาและใส่ชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ และกรมศุลกากร พร้อมหมายเหตุว่าอยู่ระหว่างการหารือภายใน  

นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก ผู้แทนจากกรมศุลกากร ชี้แจงให้ทราบว่ากรมศุลกากร ไม่มีปัญหากับ การใส่
ชื่อของหน่วยงานไว้ แต่ทางกรมศุลกากรจะไม่รับหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน  Due Dilligence เนื่องจากนอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ของกรมศุลกากร 

นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เสนอให้กรมป่าไม้  จัดท า
หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระดับนโยบาย โดย  นางปิยทิพย์ เอ๋ียวพานิช 
ตัวแทนสมาคมธุรกิจไม้ เสนอให้เชิญสมาคมธุรกิจไม้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย เพ่ือช่วยสนับสนุน ในการ
อธิบายเกี่ยวกับขอบเขตผลิตภัณฑ์ 
๓. บทลงโทษและค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

นางกันตินันท์  ผิวสอาด เห็นว่าบทลงโทษตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ควรระบุให้ครบถ้วน ทั้ง โทษ
ส าหรับการส าแดงเอกสารประกอบการน าเข้า และโทษส าหรับการน าเข้าสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าด้วย 

นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก อธิบายถึงการขอใบอนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องขอและได้ 
ใบรับรองก่อนที่สินค้าจะมาถึงท่าเรือ หากไม่มีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อของมาถึงท่าเรือ จะถือว่าเป็น
ของทั้งหมดผิดกฎหมาย 

นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา  ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ สอบถามว่าการก าหนดให้ผู้น าเข้า 
ต้องยื่นแบบส าแดงการท า Due Diligence จะใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายใด  ทั้งนี้ นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ 
ที่ปรึกษาฯ ในการจัดท าภาคผนวก แจ้งว่าจะเสนอให้ก าหนดโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

ในการนี้ ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่าการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เพ่ือก าหนด มาตรการ
น าเข้าใดๆ ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็นมาตรการบังคับ
มิใช่มาตรการสมัครใจ และมีบทลงโทษในกรณีที่ผู้น าเข้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือมีการส าแดงข้อมูลอัน
เป็นเท็จ  นอกจากนี้ จะต้องมีเหตุผลความจ าเป็นประกอบการก าหนดมาตรการ และจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ดังนั้น หากผู้ประกอบการหรือภาค เอกชนที่เกี่ยวข้องไม่ขัดข้องต่อการก าหนดมาตรการ 
 

/น าเข้าดังกล่าว... 
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น าเข้าดังกล่าว และที่ประชุมได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การท า Due Diligence แล้วขอให้กรมป่าไม้มีหนังสือถึง
กรมการค้าต่างประเทศอย่างเป็นทางการพร้อม ระบุรูปแบบของแบบฟอร์มและรายละเอียดขั้นตอนหรือ
กระบวนการการท า Due Diligence ให้ชัดเจน  เพ่ือกรมการค้าต่างประเทศจะได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ก าหนดมาตรการดังกล่าวต่อไป  

นางสาวปานจิต ตันสม เพ่ิมเติมว่า จากการเจรจากับทางสหภาพยุโรปที่ผ่านมา ฝ่ายไทยยอมรับ เรื่อง
การพัฒนาระบบ Due Diligence เพ่ือควบคุมไม้น าเข้า และมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการ บังคับซึ่งจะต้องออก
ภายใต้กฎหมาย มิใช่เป็นเพียงภาคสมัครใจเท่านั้น  
 
๔. การตรวจทางการภาพ 

นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา  ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่าการตรวจทางกายภาพ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ที่น าเข้าตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี มิใช่ข้อก าหนดตามประกาศ กระทรวง
พาณิชย์  แต่มาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๔๘ ที่สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหาร
ก ากับดูแลการน าเข้า-ส่งออก ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  หากฝ่าย ไทยต้องการสื่อให้สหภาพ
ยุโรปทราบว่าการน าไม้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ผ่านกระบวนการตรวจทาง กายภาพร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้และกรมศุลกากรแล้ว  ก็อาจกล่าวในภาพรวมโดยไม่ต้องระบุ การตรวจในพื้นที่ ๒ จังหวัด  
มติ รับรองร่างเอกสารฯ โดยให้แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือประเด็นต่างๆ ต่อไป 
 
๔.๒ รับรองเอกสารการจัดท าระบบประกันความถูกต้องตามกฏหมายของไม้ไทย (TLAS) โดย นางสาวภาวิณี 
อุดมใหม่ ที่ปรึกษา และส่วนมาตรฐานการป่าไม้ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

มติ เนื่องจากเวลาการประชุมมีจ ากัด ที่ประชุมจึงเห็นชอบเลื่อนการพิจารณาเอกสารดังกล่าว ไปการประชุม
คณะท างานฯ ในครั้งถัดไป 

๔.๓ รับรองเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน (PL) โดยสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย 
(เอกสารแนบ ๔.๓)  

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น าเสนอร่างเอกสาร การ
ควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน (SCC on Private Land) ภายหลังการปรับแก้ จากการประชุมทาง
เทคนิคร่วมกับสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI Technical Meeting) (เอกสารแนบ ๔.๓) 

จากการหารือในการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน เมื่อ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีการปรับแก้ แนวทางในการส าแดงตนเองเหลือเพียง ๔ แนวทาง ได้แก่  
  ๑. การลงทะเบียนต้นไม้ภายใต้พรบ.สวนป่า หรือการขึ้นท าเบียนสวนป่า  
  ๒.การยืนยัน/รับรองภายใต้พรบ.ป่าไม้ มาตรา ๑๘/๑  
  ๓.การยืนยัน/รับรอง ภายใต้ พรบ.ป่าไม้ มาตรา ๑๘/๒  
  ๔.ส าแดงตนเองในความ สอดคล้อง/ความสมัครใจในการลงทะเบียน E-tree  
 การควบคุมการน าเคลื่อนที่ของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (SCC) จะกล่าวถึงบริบทเก่ียวกับ การติดตามไม ้เป็นหลัก 
ไม่ใช่การรับรอง 4 
 

/นางสาวรุ่งนภา... 
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นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาตรา ๑๘/๒ คือ
การยืนยันว่าไม้เหล่านั้นชอบด้วยกฎหมาย โดยรับรองไม้ทุกประเภท นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อ านวยการส่วน
กฎหมายและนิติกรรมสัญญา กรมป่าไม้ แนะน าให้มีการ หารือเพ่ิมในการประชุมครั้งต่อไป และยังไม่มีการส่ง
เอกสารไปให้ทางสถาบันป่าไม้ยุโรป 

เรื่องชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงนั้น ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มี การด าเนิน  การกับทาง 
FAO อาจขอให้ทางกรมป่าไม้ช่วยเหลือในการด าเนินการ แทนต่อไปในการหาข้อพิสูจน์และเจาะจงพันธุ์ไม้ 
มติ ที่ประชุมมีการให้ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารกันอย่างกว้างขวาง และมีมติให้ปรับแก้ร่างเอกสาร ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะท างาน และให้น าเสนอในการประชุมคณะท างานในครั้งต่อไป 

๔.๔ ความเห็นต่อก าหนดการการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อรับรองเอกสารในการส่งให้ สหภาพยุโรป  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบเลื่อนการเจรจากับสหภาพยุโรป เนื่องจากคณะท างานอยู่ระหว่างการพิจารณา และพัฒนา
เอกสารไม่แล้วเสร็จ โดยทางกรมป่าไม้จะด าเนินการประสานกับทางสหภาพยุโรปต่อไป 

๔.๕ ประเด็นหารือและการนัดหมายในการประชุมครั้งต่อไป  

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทย 
กับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) หรือ AHWG6/2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
โดยจะมีประเด็นหลักในการพิจารณาเอกสารระบบการรับประกันความถูกต้องของไม้  และ การควบคุมการน า
เคลื่อนที่ไม้  

เนื่องจากเป็นการประชุมนอกเขตกรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายแบ่งดังนี้ 

1. การเดินทาง – รับผิดชอบโดยกรมป่าไม้ โดยจะมีรถออกจากกรมป่าไม้ 
2. ค่าท่ีพัก – ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน และรีคอฟ เพ่ือสนับสนุน ผู้เข้าร่วม

ประชุมบางส่วน โดยส านักงานเลขาฯ จะประสานกับท้ังสองหน่วยงานต่อไป 
3. ค่าอาหารการประชุม - ส านักงานเลขาฯ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนของ FAO 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

๕.๒ การทบทวนภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ (Product Scope: PS)  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ได้หารือในวาระที่ ๔.๑ 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการต่อไป: 

๑. ส านักงานเลขาฯ ส่งเอกสารแนวทางการจัดท าระบบ Due Diligence ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
จาก EFI ให้คณะท างานอีกครั้ง 

๒. กรมป่าไม้พิจารณาการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย
และมาตรา ๑๘/๒ เพ่ิมเติม 

๓. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ปรับแก้เอกสารการควมคุมไม้บนที่ดินเอกชน (SCC on 
Private Land) ตามความเห็นของที่ประชุม และส่งให้ส านักงานเลขาฯ พิจารณาก่อนน าเสนอ คณะท างานในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 
/๔.  กรมป่าไม้จัด... 
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๔. กรมป่าไม้จัดประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ  
Due Diligence  
๕. กรมป่าไม้ประสานงานกับสหภาพยุโรปเพื่อเลื่อนการประชุมเจรจาออกไป 
๖. กรมป่าไม้น าเรียนผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเลื่อนการประชุมเจรจาฯ 
๗. ที่ประชุมเห็นชอบที่จะไม่ส่งร่างเอกสารไปยังสหภาพยุโรปตามแผนที่ตกลงกันไว้โดยกรมป่าไม้ 

จะแจ้งเหตุผลให้สหภาพยุโรปทราบต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๕ น.               

 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 

ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวอภิญญา บุนนาค)            (นายบุญสุธีย์ จีระวงศ์พานิช) 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ                                 นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
ส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที กรมป่าไม้           ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 


